

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT
V/v báo cáo công tác bảo tồn
và phát huy giá trị dân ca, dân vũ.

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các làn điệu dân ca, dân vũ xứ Thanh được kết tinh từ trí tuệ bao đời, mang theo giá trị văn hóa, lịch sử, nhân văn sâu sắc và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Triệu Sơn nói riêng, người dân Xứ Thanh nói chung. Với những làn điệu đặc sắc, tiêu biểu như dân ca, dân vũ Đông Anh, xường giao duyên của người Mường (Ngọc Lặc), Xuân Phả (Thọ Xuân),... đã trở thành niềm tự hào không chỉ của người dân xã Đông Anh, Đông Sơn, Ngọc Lặc, Thọ Xuân mà cả tỉnh Thanh Hóa ... đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng đồng thời đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, nhất là trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thực hiện Công văn số 2902/SVHTTDL - NVVH ngày 03/8/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về việc báo cáo công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ. Triệu Sơn là huyện mới của tỉnh Thanh Hoá, được thành lập năm 1965 có 33 xã trong đó 20 xã của huyện Nông Cống, 13 xã huyện Thọ Xuân, tiếp theo đó thành lập thêm 03 đơn vị, thị trấn Triệu Sơn, xã Triệu Thành, xã Bình Sơn. Là một huyện không có các làn điệu dân ca, dân vũ mang tính truyền thống của quê hương; nhưng việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc trong tỉnh, được các cấp, các ngành quan tâm, đã tổ chức nhiều hội diễn, liên hoan các làng văn hoá “Liên hoan hát dân ca”, với mục tiêu để tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc trong huyện đối với việc bảo tồn, phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của quê hương Xứ Thanh; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hóa, các loại hình dân ca, dân vũ, phong tục tập quán truyền thống quê hương.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo việc bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung